

CHIA SẺ KINH NGHIỆM ÔN LUYỆN THI CHO GIÁO VIÊN ĐỊA LÍ

ThS. Nguyễn Thị Huệ

Bồi dưỡng ôn luyện thi THPT quốc gia nói chung và ôn luyện đội tuyển HSG nói riêng luôn là vấn đề được các cấp quản lý, các giáo viên trực tiếp giảng dạy quan tâm, trăn trở. Đây là công việc hàng năm, khó khăn thường nhiều hơn thuận lợi nhưng rất có ý nghĩa đối với các trường THPT. Kết quả thi là một trong các tiêu chí quan trọng, phản ánh năng lực, chất lượng dạy và học của các trường, của giáo viên và học sinh. Thông qua kết quả này, nhà trường, các bộ môn, các thầy cô, học sinh còn có thêm những kinh nghiệm quý báu, có thêm cơ sở để chia sẻ, khích lệ, tự tin; dạy tốt hơn và học tốt hơn cho khóa học hiện tại và các khóa tiếp theo.

Thực hiện Kế hoạch số 1208/KH-ĐHTB của Trường Đại học Tây Bắc ban hành ngày 31/8/2023 về Tổ chức các hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng năm học 2023-2024 và kế hoạch hoạt động năm học của Khoa KHXH. Ngày 12 tháng 10 năm 2023 Bộ môn Địa lí đã triển khai hoạt động kết nối tại trường THPT Quỳnh Nhai với hai nội dung chính: Phát triển ý tưởng nghiên cứu khoa học; khai thác một số phần mềm phục vụ giảng dạy và hướng dẫn ôn luyện thi.

Thầy giáo Nguyễn Đăng Thành, Phó hiệu trưởng trường THPT Quỳnh Nhai giới thiệu chung về nhà trường, những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động ôn luyện thi và hướng dẫn nghiên cứu khoa học.

Tiếp theo TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung báo cáo về việc phát triển ý tưởng nghiên cứu khoa học trước toàn thể giáo viên trường sở tại. Trong báo cáo TS đã đưa ra qui trình NCKH: Tìm ý tưởng nghiên cứu từ đâu?; phương pháp nghiên cứu; cấu trúc báo cáo nghiên cứu; các bước thực hiện dự án và giới thiệu công cụ tìm kiếm hỗ trợ tìm nguồn tài nguyên nghiên cứu dự án.

ThS. Nguyễn Thị Huệ chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc ôn luyện thi THQG và ôn thi HSG. Thạc sĩ đã phân tích cấu trúc ma trận một đề thi từ đó đưa ra qui trình thực hiện một giờ ôn luyện như thế nào đạt hiệu quả cao. Đặc biệt thạc sĩ

đã tiến hành hướng dẫn trực tiếp đội tuyển HSG trường sở tại một giờ ôn luyện thực tế đạt kết quả cao.

Cuối buổi kết nối các thầy cô và các em HS trao đổi thảo luận, giải đáp những khúc mắc cũng như mong muốn sự kết nối trong thời gian tiếp theo để chất lượng dạy và học của nhà trường đạt kết quả tốt.

Một số hình ảnh trong buổi kết nối



Hình 1. Thầy giáo Nguyễn Đăng Thành – Hiệu phó Trường THPT Quỳnh Nhai



Hình 2. TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung báo cáo



Hình 3. ThS. Nguyễn Thị Huệ báo cáo



Hình 4. ThS. Nguyễn Thị Huệ dạy mẫu ôn thi HSG



Hình 5. Thảo luận



Hình 6. Chụp ảnh lưu niệm

